

Vào quốc tịch Việt Nam có mất quốc tịch Mỹ không?

Tác Giả: Hà Nguyễn C

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

Medicare, Medicaid có giá trị trong nước Mỹ



Sở Di Trú Hoa Kỳ (nay gọi là Sở Quốc Tịch và Di Trú, CIS) yêu cầu mất quốc tịch khi tuyên thệ nhập tịch Mỹ phải tuyên thệ trước mặt các quốc tịch khác. (Hình: AFP/Getty Images)

Luật Quốc Tịch mới của Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7, năm 2009, có nội dung điếm không rõ ràng khiến người có ý định nhập tịch Việt Nam sống lâu dài băn khoăn, lo ngại... Người ta băn khoăn vì hai điều:

-Mất sống lâu dài ở Việt Nam có phải xin lại quốc tịch Việt Nam không?

-Khi xin giữ lại quốc tịch Việt Nam thì có mất quốc tịch Mỹ không?

Vì theo luật mới “công dân Việt Nam chỉ có quyền có mất quốc tịch là quốc tịch Việt Nam,” nên người cho phép Việt kiều có quốc tịch của nước khác đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam nghĩa là công nhận song tịch.

Xin trích dẫn phần chửi đếm liên quan tới người Mỹ gốc Việt.

Vào quoc tịch Việt Nam có mặt quốc tịch Mỹ không?

Tác Giả: Hà Ngọc C

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

Ngày 04 tháng 12, năm 2008, Bộ Trưởng Ngoại T Pháp Hà Hùng Cường, tuyên bố trong cuộc họp báo rằng, “Cho đến khi có luật mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7, năm 2009, người Việt định nhập tịch nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên trong vòng 5 năm, Việt kiều nào có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Quá thời hạn đó họ sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam song vẫn có thể trở lại quốc tịch Việt Nam, thậm chí họ vẫn được giữ quốc tịch nước ngoài khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu có vợ, chồng, cha mẹ, con đẻ là công dân Việt Nam.”

Như vậy thì ta phải hiểu Luật Quốc Tịch mới của Việt Nam như thế nào để nhận định về Mỹ gốc Việt như thế nào.

1. Sau ngày 1 tháng 7, năm 2009, người gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài không còn “được coi là công dân Việt Nam nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 7, năm 2009, (hạn chót để đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam là 30 tháng 6, năm 2014). Như vậy ta có thể hiểu rằng Việt kiều có quốc tịch khác nếu đăng ký giữ quốc tịch VN trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 7, năm 2009, thì “được coi là song tịch.”

2. Sau ngày 30 tháng 6, năm 2014 người Việt nhập quốc tịch mới để được mất quốc tịch Việt Nam. Nghĩa là sau ngày 30 tháng 6, năm 2014 họ “không được công nhận là song tịch.” Muốn trở lại quốc tịch VN thì phải làm đơn xin và đi để hiểu kiến là phải có vợ/chồng; hoặc bố/mẹ; hoặc con ruột là công dân Việt Nam. Nếu đơn xin được chấp thuận thì người đó có cả hai quốc tịch Việt và quốc tịch của nước khác mà mình đã nhập tịch. Nghĩa là trong trường hợp này ta được Việt Nam công nhận song tịch.

3. Luật Quốc Tịch mới của VN về công nhận về công nhận song tịch:

Việt Nam công nhận Việt kiều song tịch nếu đăng ký giữ quốc tịch VN trong thời hạn nêu định hướng để chấp thuận nhà nước cho phép trở lại quốc tịch VN. Như vậy sẽ có hai hàng Việt kiều, một hàng song tịch và một hàng không.

4. Trường hợp nào thì có quốc tịch Việt Nam theo luật mới?

Vào quốc tịch Việt Nam có mất quốc tịch Mỹ không?

Tác Giả: Hà Nguyễn C

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

-Khác với Luật Quốc tịch của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, Việt Nam không theo nguyên tắc lãnh thổ (jus soli) vì luật mẹ quy định rằng đứa trẻ sinh ra ở Việt Nam không tự động có quốc tịch VN ngoại trừ các hai bố mẹ đều không mang quốc tịch nào cả (stateless) và thuộc ng trú ở VN; hoặc là trẻ bố mẹ rời trên lãnh thổ VN. (a)

Đieu đó có nghĩa là con của ngoại kiều sinh ra ở VN không có quốc tịch VN.

-Nếu cả bố lẫn mẹ đều là công dân Việt Nam thì dù sinh ở đâu đứa trẻ cũng mang quốc tịch Việt Nam. (b)

-Nếu một trong hai người bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia mang quốc tịch nước ngoài thì khi ra đời đứa trẻ có quốc tịch Việt Nam nếu nó sinh ra ở VN hoặc bố mẹ trú ở VN. (c)

Như vậy nguyên tắc huyết thống (jus sanguinis) không được tuân thủ tuy nhiên ở Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia khác. Vì đối với Luật Quốc tịch Hoa Kỳ thì chỉ cần một trong hai người là công dân Mỹ thì con của họ dù sinh ở đâu cũng có quốc tịch Mỹ.

-Mục xin nhập tịch Việt Nam thì phải đợi các điều kiện sau: Ít nhất 18 tuổi, biết ngôn ngữ Việt Nam và phải cư trú ở Việt Nam ít nhất 5 năm.

(các mục ghi (a), (b), (c) là do người viết tự đặt ra để giúp đỡ các gia đình theo dõi)

Trên tâm của bài này không phải là bàn về chuyên môn hay còn quốc tịch Việt Nam mà là: Nếu đăng ký xin giữ quốc tịch Việt Nam (trường hợp 1) hay làm đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (trường hợp 2) thì ta có mất quốc tịch Mỹ không?

Để trả lời câu hỏi này thì phải xét Luật Quốc tịch Mỹ. Hiện Pháp Hoa Kỳ không công nhận mà cũng không công nhận song tịch. Quốc Hội Mỹ cũng không đặt vấn đề song tịch. Vấn đề song tịch chỉ được bàn cãi vào năm 1967 khi vụ án Afroyim vs Rusk đưa ra tại Tòa Cao Pháp Việt. Tại

Vào quốc tịch Việt Nam có mất quốc tịch Mỹ không?

Tác Giả: Hà Ngọc C

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

Cao Pháp Việt n đã đưa vào Tu Chính Án 14 để xác nhận quy n “song tịch” của công dân Hoa K.

Song tịch là v n để vô cùng phức tạp và m i quốc gia có mất luật lệ khác nhau. Nhi u quốc gia cho phép công dân của họ song tịch như Pháp, Anh, Canada,... nhưng cũng nhi u n c khác lại không cho phép công dân của họ song tịch nghĩa là khi nhập tịch quốc gia khác là mất quốc tịch của n c đó như Úc, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc...

Nhi u ng i thích m c n u Hoa K cho phép công dân Mỹ song tịch thì t i sao khi tuyên th nhập tịch Mỹ ta lại phải tuyên th từ bỏ các quốc tịch khác (Canada đã bỏ đi u là tuyên th từ bỏ quốc tịch cũ khi nhập tịch Canada). Vì tuy T i Cao Pháp Việt n cho phép công dân Hoa K song tịch nhưng không hề c m Quốc Hội Mỹ đòi hỏi ng i xin nhập tịch Mỹ phải chấp nhận mất số đi u kiện để trở thành công dân Mỹ.

Xin nh cho nhập tịch Mỹ là quy n hiện của Sở Di Trú (nay gọi là Sở Quốc Tịch và Di Trú, CIS). Nhưng sau khi có quốc tịch thì quy n phán quyết về mất hay còn quốc tịch là thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao.

Sau hết không mất quốc gia nào có quy n từ bỏ quốc tịch khác của công dân mình vì nó không thuộc thẩm quyền của họ mà chỉ có quy n cho ng i ta quốc tịch của n c mình. Quy n lấy lại quốc tịch hoàn toàn thuộc về m i quốc gia. Hoa K không có quy n từ bỏ quốc tịch VN của b n m c đưa b n đã từ nguyện tuyên th từ bỏ quốc tịch VN. Nghĩa là đi v i Hoa K b n là công dân Mỹ và đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam, nhưng đi v i Việt Nam b n vẫn còn quốc tịch VN (theo luật quốc tịch cũ, mu n bỏ quốc tịch VN thì phải làm đơn xin bỏ quốc tịch VN và phải được chấp nhận nhà n c VN chấp thuận); và không còn quốc tịch Việt Nam n u không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (theo luật mới).

Bây giờ xin trở lại v n để song tịch đi v i luật Mỹ. M c đưa đã có phán quyết của T i Cao Pháp Việt n về quy n song tịch của công dân Mỹ nhưng đi u khoản 349 Luật Di Trú vẫn không bắt thu hỏi. M t trong nhưng đi u kiện mất quốc tịch Mỹ ghi trong đi u khoản 349 là: “công dân Hoa K có thể mất quốc tịch Mỹ n u nhập tịch hay tuyên th trung thành v i m t n c khác khi đến 18 tuổi.” Đi u này mâu thuẫn v i phán quyết năm 1967 của T i Cao Pháp Việt n. M t khác, trong m t văn bản công bố ngày 16 tháng 4, năm 1990, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho rằng công dân Hoa K vẫn còn ý định giữ quốc tịch Mỹ (nghĩa là không có từ bỏ quốc tịch Mỹ) m c đưa ng i đó nhập quốc tịch khác hoặc tuyên th trung thành v i quốc gia khác.

Vào quốc tịch Việt Nam có mất quốc tịch Mỹ không?

Tác Giả: Hà Nguyễn C

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

Tóm lại nếu công dân Hoa Kỳ không chính thức bày tỏ ý định trở về quốc tịch Mỹ thì cho dù khi nhập quốc tịch khác hay phớt lờ tuyên bố trung thành với quốc gia khác chăng vì luật lệ của quốc gia đó bắt buộc như vậy thì vẫn không mất quốc tịch Mỹ.

Hãy nói khác đi công dân Hoa Kỳ chỉ mất quốc tịch Mỹ khi tự nguyện và chính thức trở về quốc tịch Mỹ, như nộp đơn xin trở về quốc tịch và điền c B Ngoại Giao (hoặc sổ quán Mỹ) chấp thuận.

Nhưng cũng xin lưu ý rằng chỉ từ năm 1990 của Bộ Ngoại Giao chỉ là một quy định để thực hiện hành pháp chứ không phải là một văn bản luật của Quốc Hội thông qua và từng được phê chuẩn nên nó có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Điểm này đây là một vài điều cần lưu ý.

1. Kể từ ngày 1 tháng 7, năm 2009 nếu bạn là công dân Hoa Kỳ và Việt Nam lấy và là công dân VN thì con của bạn nếu sinh trên lãnh thổ Việt Nam thì vẫn có quốc tịch Việt Nam (theo luật của VN) và có quốc tịch Hoa Kỳ (theo luật Mỹ con của bạn hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ thì ra đời ở đâu cũng có quốc tịch Mỹ kể từ lúc ra đời), nghĩa là nó đồng thời song tịch. Vậy trong trường hợp này Việt Nam không chấp nhận song tịch cũng không điền c vì làm trái với điều 4 (c).

2. Cha mẹ chỉ là thường trú nhân Mỹ, con sinh Mỹ và có quốc tịch Mỹ (theo luật Mỹ thì mới đi ra trở sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ để được có quốc tịch Mỹ) và có quốc tịch Việt Nam, theo luật quốc tịch của Việt Nam, 4 (c). Trong trường hợp này đứa trẻ cũng đồng thời song tịch.

Theo báo tin của Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì khoảng 75% của hơn 3 triệu người Việt định cư ở nước ngoài mang hai hoặc ba quốc tịch. Cho đến nay chỉ có 51 người xin giữ quốc tịch Việt Nam và trong vòng 9 năm qua chỉ có 674 người xin nhập tịch VN (trích báo tin ngày 10 tháng 2, năm 2010 của Bộ Ngoại Giao Việt Nam).

Sở dĩ số Việt kiều xin giữ quốc tịch VN không nhiều vì đời đa số không có nhu cầu. Một số người vì kinh doanh, mua bán nhà đất, để thuận tiện phải xin mang lại quốc tịch Việt Nam.

Vào quố c tồ ch Viế t Nam có mố t quố c tồ ch Mồ không?

Tác Giả: Hà Ngố c Cồ

Chúa Nhật, 14 Tháng 2 Năm 2010 08:51

Trong mố t hai năm gồ n đây sồ ngồ i cao niên có xu hồ ng vồ Viế t Nam đồ ng già tuy có tăng lên nhồ ng không bao nhiêu vì tuy tỉ n hồ u không mố t nhồ ng khi ra khồ i nồ c Mồ là Medicare, Medicaid sồ không còn giá trồ . Hai quồ Medicare và Medicaid sồ không chi trồ bồ t cồ phí tồ n y tồ nào. Bồ i vồ y nồ u quý vồ cao niên nào có ý đồ nh vồ VN an đồ ng tuồ i hồ c thì phồ i “nghiên cồ u” thồ t kồ vồ bồ o hiồ m y tồ , nhà thồ ng, bác sĩ, y tá, thuồ c men... ồ trong nồ c./.

*** Tác giồ Hà Ngố c Cồ hiồ n là Giám đồ c đồ u hành cồ quan CISS chuyên lo vồ di dân và tồ nồ n.